

อาร์ทีแอล ซีบีเอส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เอชดี พร้อม ออกอากาศ



อาร์ทีแอล ซีบีเอส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เอชดี พร้อมออกอากาศ

ซีรีส์หักเหลี่ยมการเมือง 'เฮาส์ ออฟ คาร์ดส' ซีซั่น 3

ทั้งหมด 13 ตอนรวด พร้อมอเมริกา



ชม ซีรีส์ เฮาส์ ออฟ คาร์ดส ซีซั่น 3 แบบมาราธอน พร้อมกันทั่วประเทศ

ในวันเสาร์ 28 กุมภาพันธ์ บ่าย สามโมง ตามเวลากรุงเทพฯ

ประเทศไทย, 6 กุมภาพันธ์ 2558 – อาร์ทีแอล ซีบีเอส เอเชีย เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เอชดี เผยผังการออกอากาศ เฮาส์ ออฟ คาร์ดส ซีซั่น 3 ซีรีส์หักเหลี่ยมนักการเมืองทำเนียบขาวที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง เปิดตัววันแรกพร้อมสหรัฐอเมริกา พร้อมการฉายทั้ง 13 ตอนแบบมาราธอนที่แรกในไทย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สามารถติดตามได้ทาง ทูริชชั่น ช่อง 337 เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไป ตามเวลากรุงเทพฯ ด้วยระบบเอชดี พร้อมคำบรรยายภาษาไทย หลังจากรับชมแบบมาราธอนแล้วนั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม เป็นต้นไป ซีรีส์ เฮาส์ ออฟ คาร์ดส จะออกอากาศเป็นต้นไปทุกวันพุธ เวลา 20.55 นาฬิกา ทางทูริชชั่น ช่อง 337

“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้นำเอาซีรีส์ เฮาส์ ออฟ คาร์ดส ซีซั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมด 13 ตอน มาเผยแพร่ออกสู่ตลาด เอเชีย พร้อมสหรัฐอเมริกา” เจนนิเฟอร์ แบตตี้ รองประธานกรรมการฝ่ายผังรายการออกอากาศ อาร์ทีแอล ซีบีเอส เอเชีย เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เน็ดเวิร์ค กล่าว “มันคือความตั้งใจของเราที่จะให้ผู้ชมทั่วโลกได้ดูรายการที่ดีจากทางช่อง พร้อมๆ กันกับวันออกอากาศจริงที่สหรัฐอเมริกามากที่สุด”

“ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายโทรทัศน์ เรามีการจัดการเวลาการออกอากาศต่างทีวีที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ซีรีส์นั้นได้ฉายวันเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา” โจนาส อิงวอล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ทีแอล ซีบีเอส เอเชีย เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เน็ดเวิร์ค กล่าว “นับเป็นครั้งแรกในเอเชียของการฉายแบบมาราธอน 13 ตอนต่อเนื่อง

ของเฮาส์ ออฟ คาร์ดส ซีซั่น 3 ไปพร้อมๆ กันกับสหรัฐอเมริกา โดยมีคำบรรยายในภาษาท้องถิ่นให้เหมาะกับประเทศนั้นๆ เรามีความมั่นใจในการมอบประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้รับชมในภูมิภาค และเชื่อว่าสามารถลดการดูซีรีส์จากแหล่งที่ผิดกฎหมายอย่างที่ว่ามาได้ในอดีต”

เฮาส์ ออฟ คาร์ดส นำแสดงโดย เควิน สเปซีย์ รับบทเป็น ประธานาธิบดี ฟรานซิส อันเดอร์วู้ด ซีรีส์ที่จะนำคุณไปสู่อีกโลกหนึ่งของเบื้องหลังกลไกทางการเมืองและการได้มาซึ่งพลังอำนาจ เช็กซ์ ความทะเยอทะยาน ความรัก ความมโกลา และ กลวิธีการคดโกงต่างๆที่สะท้อนการเมืองของวอชิงตัน ดี.ซี. ในปัจจุบัน ฟรานซิสและแคลร์ ภรรยาผู้มีดีกรีความทะเยอทะยานไม่ต่างจากเขา รับบทโดย โรบิน ไรท์ พวกเขาทำทุกวิถีทางเพื่อครองอำนาจให้ไม่มีวันหลุดไปอยู่ในมือคนอื่น

สร้างสรรค์และผลิต โดย โบ วิลลิมนอน (The Ides of March) เฮาส์ ออฟ คาร์ดส ได้รับรางวัลมากมาย เควิน สเปซีย์ ที่ล่าสุดได้รับรางวัล ลูกโลกทองคำ สาขานักแสดงยอดเยี่ยม ประเภทละครโทรทัศน์ และ โรบิน ไรท์ ได้รับรางวัล ลูกโลกทองคำ สาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยม ประเภทละครโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล แอมมี อวอร์ด สาขาผู้กำกับดีเด่น ประเภทละครซีรีส์ และ รางวัลภาพยนตร์โดดเด่น สำหรับซีรีส์กล่องเดียว เฮาส์ ออฟ คาร์ดส ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมทีวีแห่งปีของสถาบันภาพยนตร์อเมริกันสำหรับปี 2556 อีกด้วย

เกี่ยวกับ อาร์ทีแอล ซีบีเอส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เอชดี

เปิดตัวในเอเชียในปี 2556 อาร์ทีแอล ซีบีเอส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เอชดี เป็นช่องแรกของ อาร์ทีแอล ซีบีเอส เอเชีย เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เน็ตเวิร์ค ที่เกิดจากการร่วมทุนกันของผู้ผลิตรายการบันเทิงชั้นนำของโลก อาร์ทีแอล กรุป และ ซีบีเอส สตูดิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ในช่องรายการบันเทิงทั่วไป มีการนำเสนอรายการที่ครบอรรถรสความบันเทิงอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น เรียลลิตี้ ดราม่า คอมเมดี้ และรายการประจำวัน รวมถึงออกอากาศตอนพิเศษแบบเอ็กครูซีฟ ในเวลาเดียวกับ สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ได้แก่ ซีรีส์ชุด สกอร์เปียน และ เฮาส์ ออฟ คาร์ดส การแข่งขันความสามารถพิเศษ เดอะ เอ็กซ์ แฟคเตอร์ ยูเค และ รายการประจำวัน เช่น เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ทูไนท์ เดอะ อินไซด์เออร์ และ เดอะ เลท โชว์ วิท เดวิท เลทเทอร์แมน นอกจากนี้ ทางช่องยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ อันเดอร์ เดอะ โดม เอ็กซ์แท้นท์ อีเลเมนทารี บิวตี้ แอนด์ เดอะ บีสต์ และ อเมริกาถือดาเลนท์

เกี่ยวกับอาร์ทีแอล ซีบีเอส เอเชีย เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เน็ตเวิร์ค

อาร์ทีแอล ซีบีเอส เอเชีย อินเทอร์เน็ต เทนเมนต์ เน็ตเวิร์ค เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนของสองผู้ผลิตรายการรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่ อาร์ทีแอล กรุป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสื่อบันเทิงชั้นนำของยุโรป และซีบีเอส สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ผู้ผลิตรายการชั้นนำออกสู่ตลาดโทรทัศน์ทั่วโลก มีสองช่องทางรายการออกอากาศ ได้แก่ อาร์ทีแอล ซีบีเอส เอเชีย อินเทอร์เน็ต เอเชีย เป็นช่องความบันเทิงทั่วไป และ อาร์ทีแอล ซีบีเอส เอ็กตริม เอเชีย ช่องรายการความบันเทิงเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะ